

Hội Nông dân tỉnh tổ chức Phiên chợ nông sản an toàn tỉnh An Giang lần thứ III năm 2019

Căn cứ Thông báo kết luận 125-TB/TU ngày 08/01/2018 của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Hội Nông dân tỉnh về việc đồng ý chủ trương giao cho Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội gắn với việc quảng bá hình ảnh, con người An Giang như: Tổ chức Phiên chợ Nông sản an toàn giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, xây dựng phim phóng sự về mô hình phát triển nông nghiệp;

Ngày 27/3/2019 Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp Ban Tổ chức và Tổ Giúp việc Phiên chợ Nông sản an toàn tỉnh An Giang lần thứ III năm 2019, qua các ý kiến thảo luận, đóng góp của các đơn vị phối hợp đã thống nhất một số nội dung kế hoạch tổ chức Phiên chợ Nông sản an toàn tỉnh An Giang lần thứ III năm 2019 như:

Về mục đích- yêu cầu: Nhằm tạo điều kiện cho nông dân tham gia các hoạt động trưng bày, quảng bá và giới thiệu các sản phẩm, hàng hóa mang thể mạnh của tỉnh, đạt chất lượng, an toàn cùng quy trình sản xuất an toàn đến người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Giúp nông dân các địa phương trong và ngoài tỉnh giao lưu, trao đổi kinh nghiệm tiếp cận công nghệ mới trong lĩnh vực nông nghiệp. Đồng thời kết nối với các doanh nghiệp cùng hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản trong tỉnh. Nâng cao vai trò tổ chức Hội Nông dân các cấp và các Sở, Ban, Ngành trong việc tham gia thực hiện chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp của tỉnh theo hướng an toàn, ứng dụng công nghệ cao và tiếp tục thực hiện Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Thông qua Phiên chợ sẽ giúp cho các cấp Hội xác định được những sản phẩm chủ lực, có lợi thế của tỉnh để hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm tiêu biểu của từng địa phương.

Phiên chợ Nông sản an toàn tỉnh An Giang nhằm giới thiệu đến người tiêu dùng những sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn đạt tiêu chuẩn chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được xác nhận an toàn và cấp giấy chứng nhận sản phẩm theo chuỗi, chứng nhận đạt tiêu chuẩn do ngành Nông nghiệp xác nhận. Ngoài ra, còn tổ chức cho các đơn vị tham gia trực tiếp mua bán, trao đổi các sản phẩm tại Phiên chợ. Trong thời gian diễn ra Phiên chợ sẽ tổ chức Hội thi Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh An Giang lần III năm 2019 và tổ chức ký kết bản ghi nhớ giữa doanh nghiệp và Hội Nông dân các cấp, đại diện các Tổ hợp tác trong tiêu thụ sản phẩm nông sản tỉnh An Giang, các nhóm sản phẩm sau: nhóm trái cây; nhóm hoa, kiểng, bonsai; các loại rau, dưa, củ, các loại nấm ăn, dược liệu; nhóm lương thực, thực phẩm (gạo, lúa, nếp, khô, mắm...); nhóm sản phẩm chế biến từ nông, thủy sản; các loại cây, con giống, các loại vật nuôi có giá trị kinh tế cao; những món ăn đặc sản chế biến từ sản phẩm nông nghiệp; ẩm thực, bánh dân gian; nhóm sản phẩm độc, lạ; nhóm Ngân hàng, HTX tín dụng giới thiệu gói sản phẩm, tư vấn cho vay phục vụ sản xuất nông nghiệp; tư vấn trong việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm và thủ tục đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm; nhóm sản phẩm làng nghề truyền thống (mộc dân dụng, đan lát, thêu, dệt...); nhóm sản phẩm đạt giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh An Giang các năm trước.

Đối tượng tham gia: Hội viên, nông dân giỏi đang ứng dụng mô hình công nghệ cao, mô hình sản xuất an toàn; nông dân đã đạt giải hội thi sáng tạo kỹ thuật của tỉnh các năm. Các doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp, thủy sản, Câu lạc bộ sáng tạo khoa học kỹ thuật, các cơ sở sản xuất truyền thống sản phẩm nông nghiệp, các doanh nghiệp liên quan. Lưu ý: các sản phẩm trên là những sản phẩm hướng tới sản phẩm nông nghiệp an toàn; sản phẩm phải do Hội Nông dân huyện và Phòng Kinh tế/Nông nghiệp & PTNT huyện thống nhất xác nhận và mang đến giới thiệu và trưng bày tại Phiên chợ; sản phẩm đã và đang đăng ký chứng nhận an toàn thực phẩm.

Quy mô: 40-50 gian hàng, thời gian: 03 ngày, từ ngày 17/5/2019 đến ngày 19/5/2019, địa điểm tổ chức: Khu chợ Hoa Xuân, đường Bùi Văn Danh, Phường Mỹ Xuyên, Thành phố

Long Xuyên (đoạn giữa từ tiếp giáp chợ đêm đến ngã ba đường Phan Tôn). Nội dung hoạt động tại phiên chợ: Tổ chức lễ Khai mạc, chương trình giao lưu văn nghệ vào mỗi buổi tối Phiên chợ và quảng bá sản phẩm của Công ty, doanh nghiệp, tổ chức chấm chọn 03 sản phẩm tiêu biểu xuất sắc và 03 gian hàng của các huyện có bố trí, trưng bày đẹp, thu hút khách tham quan mua sắm, ký kết bản hợp tác, thỏa thuận ghi nhớ giữa Ngân hàng, Công ty, doanh nghiệp đối tác với Hội Nông dân, Tổ hợp tác, HTX, Tổ chức lễ bế mạc và trao giải cho các gian hàng được chọn và các sản phẩm đạt kết quả tại Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu lần IV năm 2019.

Đồng thời đã thống nhất về tổ chức thực hiện đã phân công cụ thể cho các đơn vị, trong đó để thu hút người đến tham quan mua sắm giao Hội Nông dân tỉnh tăng cường tuyên truyền Phiên chợ trên các phương tiện truyền thông đại chúng tỉnh An Giang; trên các website của Hội và các đơn vị phối hợp tổ chức Phiên chợ; thiết kế băng rôn, biểu bảng, cờ, phướn tuyên truyền trên các tuyến phố và nơi diễn ra Phiên chợ. Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện hỗ trợ thủ tục đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu đạt giải cao tại Hội thi. Chịu trách nhiệm kêu gọi vận động thêm 02 - 03 đơn vị được trao quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận An Giang của tỉnh tham gia Phiên chợ.

TL